

# เรียนภาษาอังกฤษ กับพี่ๆ เบทาโกร และโน๊วส ทั้งสนุก ทั้งอร่อย



“ภาษาอังกฤษ...ง่ายนิดเดียว” เสียงบอกกล่าวผ่านไมค์จากหนึ่งในพี่ๆ ทีมงานค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เพื่อให้กำลังใจน้อง ๆ ทันใดนั้นเจ้าน้องผู้ชายคนหนึ่งก็ถามขึ้นมาว่า “แต่มันยาก...เยอะเลยใช่ไหมครับ??” นี่คือนิทรรศนาที่เกิดขึ้นใน กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก หรือ **English for Kids** ซึ่ง มูลนิธิสายธาร ในความอุปถัมภ์ของ เครือเบทาโกร ผู้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารครบวงจร ร่วมกับ บริษัท โน๊วส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล



กิจกรรมในครั้งนี้ ยกทีมกันมาที่ โรงเรียน ซอย 26 สาย 4 ซ้าย โรงเรียนเล็ก ๆ ในตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งมี อาจารย์พีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน และอาจารย์จรรย์ สง่าเมธ ผู้อำนวยการโรงเรียน ซอย 7 สาย 4 ซ้าย ซึ่งอยู่ใกล้กัน เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของกิจกรรมนี้ อนุญาตให้น้อง ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวนกว่า 50 คน มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผ่านกิจกรรมสนุก ๆ โดยใช้อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนซึ่งปราศจาก โต๊ะ-เก้าอี้เรียน กระดานดำ เพื่อให้น้อง ๆ สัมบรรยากาศในห้องเรียน ออกมาสนุกกับกิจกรรมอย่างเต็มที่

ในช่วงเช้าเป็นการสอนให้เด็ก ๆ ได้รู้จักและจดจำคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารต่าง ๆ ผ่านเกม “ฉันอยากกิน...” โดยพี่ ๆ จะพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นประเภทอาหารที่ต้องการ ส่วนน้อง ๆ ที่ถูกแบ่งทีมไว้แล้ว จะแข่งกันวิ่งไปหยิบป้ายภาพอาหารให้ตรงกับโจทย์ ทีมใดถูกต้องและรวดเร็วถือว่าชนะ ต่อด้วยการสอนบทสนทนาภาษาอังกฤษ ส่วนช่วงบ่ายเป็นช่วงทดสอบเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาในช่วงเช้า และประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือทำมือ โดยให้น้อง ๆ ใส่ประโยคที่อยากเขียน เช่น I love my mom เป็นต้น

วิภา น้ามังคละกุล ผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิสายธาร เครือเบทาโกร กล่าวว่า “เด็กนักเรียนในต่างจังหวัดไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากชาวต่างประเทศโดยตรง เด็ก ๆ จะพูดภาษาอังกฤษเหมือนการท่องจำ บางคนไม่กล้าที่จะพูดเพราะกลัวผิด เครือเบทาโกรเองมีทรัพยากรบุคคลที่สามารถพูดและสอนภาษาอังกฤษได้ จึงร่วมมือกับ โน๊วส บริษัทคู่ค้า เพราะผู้บริหารโน๊วส มีแนวคิดอยากทำกิจกรรมดี ๆ ให้กับเด็ก ๆ จึงเป็นจุดเริ่มของการจัดกิจกรรมครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2555 และต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ซึ่งในทุก ๆ ครั้งจะมีพี่ ๆ พนักงานเบทาโกร และพี่ ๆ พนักงานโน๊วสทั้งคนไทย รวมถึงผู้บริหารชาวต่างประเทศและครอบครัวที่มาอยู่ในประเทศไทยซึ่งมีจิตอาสา ผลัด

เปลี่ยนหมุนเวียนกันมาช่วยทำกิจกรรม”

สำหรับอีกช่วงเวลาแห่งความสุขของเด็ก ๆ คือ ช่วงพักเบรกอาหารว่าง และช่วงรับประทานอาหารกลางวัน เพราะนอกจากพี่ ๆ จะมาช่วยสอนภาษาอังกฤษแล้ว ยังนำทั้ง **ไก่ชุบแป้งทอด** **น้กเก็ตไก่** และ**ไส้กรอกคุณภาพและแสนอร่อย**จาก “เบทาโกร” มาทอดให้น้องๆ ได้รับประทานกันทั้งโรงเรียน เรียกว่าทั้งเต็มอิ่มกับความรู้ ยังเต็มอิ่มกับความอร่อยกับอาหารคุณภาพอีกด้วย กิจกรรมในวันนี้ ถึงจะพูดภาษาอังกฤษ

ถูกบ้าง ผิดบ้าง แต่ก็นับเป็นประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ ที่คงจะได้คำตอบในใจแล้วว่า **ภาษาอังกฤษเป็นเรื่อง ง่ายนิดเดียว**